

Source :

เดลินิวส์ (บ่าย)

Date :

15 ส.ค. 2561

Page :

7

No :

อ้อยวิกฤติราคาต่ำสุด 10 ปี

● กองทุนถ่วงแตกจี๋ใช้ม.44อุ้ม

นายรวิชัย อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร้อ้อยแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ 4 องค์กรชาวไร้อ้อย ได้แก่ สหพันธ์ชาวไร้อ้อยแห่งประเทศไทย สหสมาคมชาวไร้อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร้อ้อยภาคอีสาน และสหพันธ์ชาวไร้อ้อยแห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปจะทำหนังสือไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 61/62 ที่คาดว่า ราคาไม่เกิน 730 บาทต่อตัน ซึ่งถือเป็นราคาต่ำสุดในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ฤดูปี 51/52 เป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องช่วยเหลือ

“ตอนนี้ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกเฉลี่ยเหลือเพียง

11-12 เซ็นต์ต่อปอนด์เท่านั้น ซึ่งจะทำให้ราคาอ้อยฤดูใหม่ที่จะเริ่มเปิดหีบช่วงต้น พ.ย. ที่จะถึงนี้ตกต่ำอย่างมาก จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐจะต้องช่วยเหลือ เพราะที่ผ่านมาสามารถใช้กลไกกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) ดูแลได้ แต่ตอนนี้แนวโน้มกองทุนฯ ไม่มีเงินเหลือพอที่จะบริหารจัดการได้”

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมากองทุนฯ สามารถกู้สถาบันการเงิน เพื่อนำมาเพิ่มค่าอ้อยได้ โดยให้ที่ประชุมกรม. อนุมัติ แต่ขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการปรับเงื่อนไข โดยการลดตัวราคาน้ำตาลในประเทศ เพื่อไม่ให้ประเทศบราซิลฟ้องต่อ



รวิชัย อนันตสุข

องค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) ที่ก่อนหน้านี้ระบุว่า ไทยอุดหนุนราคา อ้อย ทำให้การขอรคม.ให้กู้ภายใต้กฎหมายเดิม อาจจัดดับบลิวทีโอได้ โดยมาตรการระยะสั้นที่จะเสนอ คือ ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช. ให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กู้

นอกจากนี้ให้เจรจากับโรงงานน้ำตาลนำเงินจากระบบที่มีส่วนต่างของรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศที่ส่งเข้า กองทุนอ้อยและน้ำตาลประมาณ ปีละ 15,000 ล้านบาท มาเพิ่มเป็น ราคาอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย 100%, เจริญกับโรงงานน้ำตาลให้เพิ่มค่าอ้อย

ให้กับชาวไร่อ้อย, ขอความ ร่วมมือให้ปตท.สร้าง โรงงานผลิตเอทานอล เพื่อ เป็นแนวทางเลือกของอ้อย อย่าง เป็นรูปธรรมและ ยั่งยืน ส่วนมาตรการระยะ ยาว เช่น กำหนดรายได้ ส่วนเพิ่มให้กับระบบจาก การผลิตน้ำตาลชนิดพิเศษ และแบ่งปันให้เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการนำ อ้อยไปทำผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นายวีระศักดิ์ ขวัญ



เงินจากธนาคาร เพื่อเพิ่มราคาอ้อย ให้คุ้มต้นทุนการผลิต, ให้ภาครัฐ สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ในปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา การขนส่ง เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยไม่ขัดกับดับบลิวทีโอ

เมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า แนวโน้มราคาอ้อยขึ้นสุดท้ายปี 60/61 มีราคาเพียง 772 บาทต่อตัน จากที่ราคา อ้อยขั้นต่ำกำหนดไว้ 880 บาทต่อตัน ทำให้กองทุนฯ มีภาวะ 23,000 ล้านบาท โดยต้องจ่ายเงินคืนโรงงานตามระบบแบ่งปันผลผลิต 30% ให้ ส่วนนี้ส่งผลให้ฐานะกองทุนฯ ติดลบกว่า 5,000 ล้านบาท จึงทำให้กองทุนฯ ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มราคาอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยได้.